

คำประกาศเกียรติคุณ
ฯพณฯ เฉิน จื่อลี่ (H.E. Madame Chen Zhili)
ปรัชญาคุณภักดิ์บัณฑิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์



ด้วยสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้พิจารณาเห็นว่า ฯพณฯ เฉิน จื่อลี่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรอบรู้และความชำนาญอย่างยิ่งในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และความสามารถ เป็นผู้มีส่วนดีเด่นทั้งด้านการบริหาร การปกครอง กับเป็นนักการเมืองที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม ได้ทุ่มเทอุทิศตนเพื่อความเข้าใจอันดีของมนุษยชาติด้วยความวิริยะอุตสาหะ จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้เกิดมิตรไมตรีจิตมิตรภาพอย่างแน่นแฟ้น ระหว่างประชาชนจีนและประชาชนไทยสมควรได้รับการยกย่อง เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น เจริญรอยตามสืบไป

ฯพณฯ เฉิน จื่อลี่ เกิดเมื่อเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ที่เมืองเซี่ยนไฮว มณฑลฮกเกี้ยน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยฟู้ตัน เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๗ จากนั้นได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชา ได้อิเล็กทริกฟิสิกส์ ที่สถาบันวิจัย ซิลิคอน เมืองเซี่ยงไฮ้ ของสภาวิทยาศาสตร์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ฯพณฯ เฉิน จื่อลี่ เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ตั้งแต่วันที่เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๔ และมีความเจริญก้าวหน้าในฐานะนักการเมืองมาโดยลำดับ กล่าวคือ ดำรงตำแหน่งสำคัญประกอบด้วย เลขานุการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำคณะกรรมการกิจการ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งนครเซี่ยงไฮ้ เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ รองประธานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งมนตรีในสภาแห่งชาติ

ฯพณฯ เฉิน จื่อลี่ เป็นผู้มีความสามารถในการบริหารอย่างเยี่ยมยอด และมองเห็นการณ์ไกล ได้แสดงบทบาทในการบริหารราชการแผ่นดินของสาธารณรัฐประชาชนจีนมาอย่างต่อเนื่อง ยังผลให้เกิดการพัฒนาก้าวหน้าในระบบการบริหารหลายด้าน ทั้งทางด้านการศึกษา การบริหารการปกครอง และการศึกษา เป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนผลักดันการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาของจีนทั้งประเทศ ดังเห็นได้จาก “แผนปฏิบัติการฟื้นฟูการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ ๒๑” ซึ่ง ฯพณฯ เฉิน จื่อลี่ สามารถทำให้มีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษา ของจีนโดยเฉพาะการศึกษาระดับมัธยมศึกษาดีขึ้นอย่างทันตาเห็น

นอกจากนี้ ฯพณฯ เจิน จื่อลี่ ยังมีบทบาทในการสร้างความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างแน่นแฟ้นและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม และทางการทูต โดยขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การสนับสนุนในการจัดสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรขึ้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งไมตรีจิต มิตรภาพ และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของรัฐบาล และประชาชนของทั้งสองประเทศ รวมทั้งเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งวาระคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้ ถือเป็นสถาบันแห่งแรกที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สร้างขึ้นในโลก เพื่อให้เป็นสถาบันที่ทำหน้าที่เผยแพร่การศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของประเทศทั้งสอง

โดยที่ ฯพณฯ เจิน จื่อลี่ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณธรรมทางการเมืองการปกครองประเทศ และได้อุทิศตนให้แก่ความสัมพันธ์อันดีของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าและเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศในด้านต่างๆ และเป็นนักบริหารและนักการปกครองที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม มีวิสัยทัศน์ที่เฉียบคม กว้างไกล ส่งผลให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างความสัมพันธ์ของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน จนเป็นที่ประจักษ์และยกย่องอย่างสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป